

# Tăng sự hài lòng, tăng cơ hội đầu tư

Xếp vị trí 39/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Yên Bái có sự tăng bậc đáng kể trong những năm qua đã cho thấy nỗ lực không ngừng của tỉnh trong thực hiện ba đột phá chính là cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư phát triển hạ tầng; trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của bộ máy quản lý được tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm.



Người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

**Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp phải chờ hơn 1 tháng hoặc phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động đã giảm 2% so với trước đây. Đặc biệt, từ sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tỷ lệ doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức giảm từ 7% xuống còn 3%; môi trường kinh doanh tại tỉnh ngày càng minh bạch, cạnh tranh hơn. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực về sự năng động, tinh thần tiên phong của lãnh đạo tỉnh.**

Sự tăng bậc của Chỉ số PCI có ảnh hưởng và tác động rất tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Được biết, trong 142 chỉ tiêu đánh giá thuộc 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh có 33 chỉ tiêu ở vị trí từ TOP 20 trở lên, 56 chỉ tiêu ở vị trí từ TOP 21 đến TOP 40, chiếm 62,68%. Mức độ cải thiện ở một số chỉ tiêu tốt hơn mặt bằng chung của cả nước, chỉ có 68 chỉ tiêu tăng điểm nhưng có tới 73 chỉ tiêu tăng về thứ hạng. Tập trung giải quyết những vấn đề thực chất của cải cách hành chính, năm 2024, tỉnh đã phê duyệt 264 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 280 dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, UBND các

huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quyết liệt chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46 ngày 3/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách

nhiệm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Qua đó, doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn trong tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Là đô thị tỉnh lỵ, thành phố Yên Bái đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh

doanh, đặt thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Liên tục trong 5 năm qua, thành phố Yên Bái dẫn đầu khối các huyện, thị, thành phố trong bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tiếp tục được duy trì và cải thiện. Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc cho biết: "Với quan điểm luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hàng năm, thành phố duy trì đều đặn hoạt động gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu xuân; chương trình Cafe doanh nhân... Năm 2024, thành phố tổ chức Chương trình UBND thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp. Với việc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các TTHC về đất đai, thuế, lao động, thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu... nhằm giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, năm 2024, đã có 6 dự án được cấp quyết định đầu tư trên địa bàn thành phố; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 100%".

Nhìn nhận và đánh giá đúng những mặt còn hạn chế như: hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai

chưa đồng bộ hay như hiệu quả công tác cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa cao; chưa khai thác, phát huy tối đa tính năng, lợi ích của công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành..., tỉnh chỉ đạo trong năm 2025, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bám sát 142 chỉ tiêu đánh giá của Chỉ số PCI để xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục, trong đó đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của chỉ số thành phần, chỉ tiêu đánh giá. Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công việc, nhất là quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số, ưu tiên các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến..., theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự hài lòng của doanh nghiệp, mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cơ hội đầu tư mới vào địa bàn.

MINH THÚY

## Bứt phá trên hành trình giảm nghèo

Để công tác giảm nghèo đạt được kết quả cao, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, gắn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo đối với mục tiêu giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi gợi tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo; chú trọng công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, lồng ghép với các nguồn vốn khác; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2021 - 2024, các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hơn 1.093 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 677,5 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 10,9 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng ưu đãi để triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm

nghèo bền vững. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, tổng vốn phân bổ 174,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 166,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương 8 tỷ đồng, giải ngân đạt 160,6 tỷ đồng để đầu tư 60 công trình (12 công trình giao thông; 8 công trình giáo dục; 40 công trình thủy lợi). Đối với vốn sự nghiệp (hỗ trợ duy tu bảo dưỡng), tổng vốn phân bổ 15,4 tỷ đồng, huyện đã giải ngân hơn 15,3 tỷ đồng để đầu tư 44 công trình (16 công trình giao thông; 23 công trình giáo dục; 5 công trình nước sạch). Đối với Dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, tổng vốn phân bổ 17 tỷ đồng, tổng vốn giải ngân 17 tỷ đồng. Năm 2023, hỗ trợ 2 mô hình trồng trọt, 1 mô hình chăn nuôi cho 248 hộ. Năm 2024, hỗ trợ 1 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi cho 349 hộ...

Bà Lương Thị Xuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo các phòng,

ban và các xã, thị trấn thực hiện bảo đảm đúng quy định, kịp thời. Quá trình triển khai thực hiện, huyện chú trọng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phải chủ động lồng ghép nguồn vốn đầu tư, thực hiện chương trình, hỗ trợ nhân dân giảm nghèo hiệu quả. Bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Cuối năm 2021, nếu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện là 56,79% thì năm 2024 giảm xuống còn hơn 28,4%, tương đương 3.868 hộ. Dự kiến, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện năm 2025 còn 23,2%".

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện cũng nảy sinh một số khó khăn. Một số dự án, tiểu dự án tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra, chưa huy động được kinh phí từ nhiều nguồn lực khác. Đòi hỏi người dân còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng tại một số bản, người dân chưa được tiếp cận, thụ hưởng do chưa được hỗ trợ đầu tư; một số cơ chế, chính sách Trung



Người dân xã Nậm Khắt thu hoạch cà chua.

ương ban hành, hướng dẫn thực hiện còn có vướng mắc, bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung; chậm hoặc chưa được xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện kịp thời để giải quyết các yêu cầu thực tiễn trong công tác thực hiện Chương trình. Công tác khảo sát, lập và giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo ở một số xã còn chậm, thiếu chủ động và chưa đảm bảo theo quy trình. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Để công tác giảm nghèo đạt kết quả cao hơn nữa, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thực hiện mục tiêu thoát nghèo; vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo; quan tâm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

QUANG THIỂU